

Số: /TB-UBND

*Cẩm Thủy, ngày tháng 3 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy tại Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Quý I năm 2022**

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban quý I với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Việt Hoài - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cẩm Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng HĐND-UBND đã trình bày Báo cáo tổng hợp về những khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022 tại các xã, thị trấn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí đại biểu tham gia Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### **1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các xã, thị trấn**

Trong Quý I năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Vùng nguyên liệu cây gai xanh được tập trung phát triển, với 85,9 ha diện tích trồng mới vụ Xuân, đạt 28,6% diện tích kế hoạch trồng mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Tổng thu ngân sách 59,215 tỷ đồng đạt 47,39% so với dự toán huyện giao, kết quả thu bước đầu cơ bản hoàn thành tốt theo tiến độ thời gian, nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt như thu tiền sử dụng đất 47,536 tỷ đồng đạt 64,9% dự toán huyện giao. Điều hành chi Ngân sách cơ bản đảm bảo dự toán giao, đáp ứng hoàn thành các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được chỉ đạo kịp thời, đã thành lập mới được 20 doanh nghiệp và đang hoàn thiện hồ sơ cho 01 doanh nghiệp đề nghị thành lập mới bằng 44% kế hoạch, tăng 300% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và

kịp thời, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

## **2. Về trả lời đề xuất kiến nghị của UBND các xã, thị trấn**

### *2.1. Về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi*

- UBND các xã Cẩm Phú, Cẩm Tú, thị trấn Phong Sơn đề nghị UBND huyện quan tâm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời hỗ trợ cho các hộ đã trồng cây gai xanh từ năm 2021 đến nay theo cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong phát triển cây gai xanh của Tỉnh:

Giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ để được thụ hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong phát triển cây gai xanh nguyên liệu của tỉnh được quy định trong Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 theo Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh.

- UBND xã Cẩm Phú đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện hỗ trợ kịp thời đối với các đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong phát triển cây gai xanh của huyện trong năm 2021:

Giao phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong tháng 3/2022, trình UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo trồng cây gai xanh cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND huyện về các mức hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

### *2.2. Về xây dựng cơ bản, giao thông, thương mại, dịch vụ*

- UBND xã Cẩm Giang đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng, tu sửa các hạng mục theo tiêu chí chuẩn quốc gia của các trường học và Trạm Y tế xã, hiện nay các công trình đều đã xuống cấp trong khi nguồn kinh phí cấp xã không đủ để thực hiện:

Theo phân cấp quản lý ngân sách, việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi do xã quản lý như trường học, trạm y tế thuộc trách nhiệm chi của ngân sách cấp xã. Trong trường hợp nguồn kinh phí cấp xã không đủ để thực hiện, đề nghị các xã lập dự toán chi tiết, báo cáo UBND huyện, trong đó nêu rõ các nguồn lực huy động để xây dựng các Trạm Y tế và các trường học, nguồn kinh phí đề nghị UBND huyện hỗ trợ. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ xem xét quyết định.

Riêng đối với Trạm Y tế xã Cẩm Giang, hiện nay UBND huyện đã đề xuất xin kinh phí xây dựng mới Trạm y tế từ hai nguồn (từ nguồn tài trợ trong chương trình An sinh xã hội của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, và nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá). UBND huyện sẽ triển khai thực hiện xây mới Trạm y tế xã Cẩm Giang nếu được cấp kinh phí từ một trong các nguồn trên.

- UBND xã Cẩm Phú đề nghị UBND huyện sớm quan tâm để cải tạo, tu sửa mặt đường đối với đoạn đường liên xã Cẩm Phú, từ Sân vận động xã đi qua xã Phúc Do cũ đến cây xăng xã Cẩm Tân (đầu nối với Quốc lộ 217 gần đầu cầu cứng Cẩm Vân đã quy hoạch), hiện nay mặt đường đã bị xuống cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và kết nối vùng phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn:

Việc cải tạo, tu sửa tuyến đường nêu trên, UBND huyện đã đề nghị HĐND huyện phê chuẩn đưa vào Danh sách kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do huyện Cẩm Thủy quản lý, và đã được HĐND huyện khóa XX, Kỳ họp thứ 05 thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/01/2022. UBND huyện sẽ báo cáo HĐND huyện xem xét, ưu tiên bố trí vốn để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khi cân đối được nguồn ngân sách.

- UBND xã Cẩm Ngọc đề nghị UBND huyện tiếp tục đôn đốc Công ty nước sạch phối hợp với xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống nước sạch tập trung:

UBND huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá, Công ty đang thực hiện các bước quy trình, xin ý kiến của các ngành cấp trên để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống ống nước, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống nước sạch tập trung trên địa bàn xã Cẩm Ngọc nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn.

- Xã Cẩm Châu đề nghị đẩy nhanh trình tự, thủ tục để khởi công xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS, đảm bảo trường sớm được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2022 của xã:

Hiện tại, UBND huyện đã phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình Nhà hiệu bộ trường THCS xã Cẩm Châu, dự kiến trong tháng 4 sẽ khởi công xây dựng công trình.

- Xã Cẩm Châu đề nghị các phòng, ngành quan tâm đẩy nhanh việc thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 để sớm thực hiện các dự án nhà văn hóa thôn, khu thể thao xã, dự án đầu giá đất ở dân cư, bãi rác tập trung... để xã sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022:

Đề nghị xã Cẩm Châu hoàn thiện hồ sơ, lập mặt bằng chi tiết các công trình nêu trên, báo cáo UBND huyện. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu, trình UBND huyện phê duyệt sau khi có báo cáo đề xuất của UBND xã Cẩm Châu; hướng dẫn các trình tự, thủ tục để xã sớm thực hiện các công trình trong kế hoạch về đích nông thôn mới năm 2022.

### *2.3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng*

- Xã Cẩm Ngọc đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường giúp đỡ địa phương hoàn thiện trình tự, thủ tục cần thiết để sớm được phê duyệt phương án đầu giá đất:

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong

thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, nhưng không làm thay các công việc thuộc thẩm quyền cấp xã. Do đó, đề nghị UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động thực hiện nhiệm vụ, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với các phòng chuyên môn để được hướng dẫn cụ thể. Đối với đề xuất của UBND xã Cẩm Ngọc liên quan đến việc hoàn thiện phương án đấu giá đất, đề nghị đơn vị phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường huyện để được hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Xã Cẩm Tú đề xuất UBND huyện đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện đối với dự án đấu giá khu trang trại trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia cầm khu K30, Cao Lương, Đồng Cẩm:

Đề nghị UBND xã Cẩm Tú có văn bản báo cáo UBND huyện về phương án đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đối với dự án nêu trên. Giao phòng Tài nguyên – Môi trường tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo Sở Tài nguyên – Môi trường đề xuất đưa dự án ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

#### *2.4. Về xây dựng nông thôn mới*

- Xã Cẩm Giang đề nghị UBND huyện xem xét, đề xuất với các cấp nâng mức phân chia tỷ lệ kinh phí bán đấu giá quyền sử dụng đất ở từ 40% lên 80% đối với những xã đã xây dựng kế hoạch và có lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới:

Ngày 10/12/2021, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất sau khi thực hiện thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí khác có liên quan đến dự án, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước và điều tiết các cấp ngân sách theo tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu. Nghị quyết có hiệu lực thi hành trong giai đoạn 2022-2025 trên phạm vi toàn tỉnh. Do đó, đối với đề nghị nêu trên của UBND xã Cẩm Giang, UBND huyện tiếp thu và sẽ có báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định.

#### *2.5. Về lĩnh vực văn hoá xã hội, giáo dục, y tế*

- Xã Cẩm Long đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy định về cách ly đối với các trường hợp được xác định là F1, theo hướng cho F1 đã tiêm đầy đủ các mũi vắc xin đi làm bình thường và thực hiện nghiêm thông điệp “5K”:

Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, trong đó hướng dẫn cụ thể về xác định người tiếp xúc gần (F1); Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2021 về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Đề nghị các xã, thị trấn xác định chính xác các trường hợp F1 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp theo quy định hiện hành.

- UBND thị trấn Phong Sơn đề nghị UBND huyện sớm có đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để Trạm y tế cấp xã thu phí test nhanh theo quy định, hoặc hướng dẫn thủ tục để thanh toán với bảo hiểm hoặc với cơ quan y tế cấp trên; Có hướng dẫn về chi trả kinh phí cho việc điều động, trung tập lực lượng y tế ngoài biên chế tham gia công tác phòng chống dịch, tham gia công tác chuyên môn ở Trạm y tế lưu động:

Ngày 18/02/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT (có hiệu lực thi hành từ ngày 21/02/2022), thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Đối với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19 được hướng dẫn tại Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế; công văn số 315/BHXH-GĐBHYT ngày 22/3/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hoá về việc thanh toán chi phí điều trị của bệnh nhân mắc COVID-19. Đối với chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch được hướng dẫn tại Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị UBND thị trấn Phong Sơn nghiên cứu các quy định nêu trên để triển khai thực hiện.

Đối với lực lượng tham gia Trạm Y tế lưu động: Ngày 25/02/2022, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Lực lượng tham gia 18 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn các xã, thị trấn được huy động trên cơ sở nhân lực Trạm Y tế các xã, thị trấn, UBND huyện không trung tập lực lượng y tế ngoài biên chế. Đề nghị UBND thị trấn Phong Sơn căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ và các quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành để hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia công tác chuyên môn ở Trạm y tế lưu động.

- Xã Cẩm Giang đề nghị UBND huyện hỗ trợ kit tests nhanh COVID-19 để địa phương tiến hành sàng lọc, tầm soát người nhiễm COVID-19:

Hiện nay ngân sách huyện không đủ kinh phí để mua kit tests nhanh COVID-19 hỗ trợ các địa phương trong sàng lọc, tầm soát người nhiễm COVID-19. Các địa phương cần chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương cũng như huy động thêm nguồn đóng góp trong xã hội để đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

## 2.6. Về công tác tổ chức cán bộ

- UBND xã Cẩm Vân đề nghị UBND huyện xem xét bổ sung công chức Địa chính - Nông nghiệp trong thời gian sớm nhất để UBND xã có đủ số lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ (Công chức Địa chính – nông nghiệp trước đây đã được điều chuyển làm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã):

Đối với UBND xã Cẩm Vân cần căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, linh hoạt trong bố trí công tác cán bộ, có văn bản báo cáo UBND huyện. Giao phòng Nội vụ hướng dẫn UBND xã Cẩm Vân thực hiện các bước quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định.

- Xã Cẩm Tú đề nghị UBND huyện xem xét đề UBND xã chủ động chọn cử người cho chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã sau đó sẽ bồi dưỡng nghiệp vụ Quân sự cơ sở:

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã còn thiếu chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm theo thẩm quyền.

### **3. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới**

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các chỉ tiêu giải pháp đã nêu, cần chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

#### *3.1. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19*

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoàn thành theo kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có phân bổ vắc xin (dự kiến thực hiện tiêm chủng trong tuần thứ 2 của tháng 4/2022). Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong điều trị bệnh nhân COVID-19, tiếp tục duy trì có hiệu quả ba hệ thống điều trị bệnh nhân F0 gồm: điều trị tại Bệnh viện, cơ sở y tế; điều trị tại cơ sở thu dung của huyện và điều trị tại nhà/nơi cư trú. Tuyệt đối không để người dân sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 mà không được tiếp cận dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà.

#### *3.2. Tập trung phát triển cây gai xanh*

Qua thực tiễn cho thấy cây gai xanh có thể phát triển được ở nhiều loại đất như đất bãi, đất trồng các loại cây trồng khác kém hiệu quả và đất đồi. Do đó, huyện Cẩm Thủy có tiềm năng để phát triển cây gai xanh rất lớn, thu nhập của người trồng gai xanh cao hơn nhiều loại cây trồng khác, tuy nhiên diện tích cây gai xanh hiện có chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để phát triển diện tích cây gai xanh trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu cây gai xanh tại địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng tạo điều kiện để phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

#### *3.3. Tập trung thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới*

Ngày 08/3/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025. Trên cơ sở Bộ tiêu chí mới

được ban hành, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh sẽ cụ thể hoá các tiêu chí phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong Bộ tiêu chí mới, Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung là một điều kiện để các xã về đích nông thôn mới trong năm 2022. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay của nhiều xã trên địa bàn huyện, việc thực hiện tiêu chí nêu trên sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện luôn thống nhất quan điểm: xác định mục đích cao nhất trong xây dựng nông thôn mới là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng bộ mặt nông thôn mới nhiều khởi sắc. Do đó, đề nghị các địa phương có kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2022, dù gặp khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí nước sạch nhưng phải tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban quý I năm 2022 với Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TL.CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đình Hùng**